

นิพนธ์สาร

ปีที่ 42 ฉบับที่ 65 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ เตรียมจัดประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับเครือข่ายกัลยาณมิตรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

รศ.วิมล คำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีกุศโลบายที่จะร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการศึกษา บุคลากรและวิชาชีพให้มีศักยภาพ และคุณภาพการต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยส่วนรวม อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ปรึกษาหารือเบื้องต้นกับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพ.ฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผลจากการปรึกษาหารือเบื้องต้น ผู้บริหารทุกส่วนราชการต่างยินดีร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และจะลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม นี้ ที่กรุงเทพมหานคร และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพื่อเป็นการเตรียมการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 18 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการแก่เยาวชน เพื่อนร่วมอาชีพและวงการศึกษาอย่างจริงจังและยั่งยืนสืบไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมุทิตาकारวะ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

“ เทตินัทศน์ ทศสมาจาร ” 20 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏนครฯ เปิดระบบการประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้ใช้แบบประเมิน 3 ชุด คือ

1. แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา
2. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ตาม banner สีเขียวขวามือหรือ ตามURL คือ <http://race.nstru.ac.th/home/login.php?p=e-evaluation&redirect=http://race.nstru.ac.th/home/e-valuation/>

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่าน ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่มี USER หรือลืม USER สำหรับเข้าใช้ระบบให้แจ้งมายังอีเมลด้านล่างหากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ Tel. 075-809888 ต่อ 4208 e-mail : wijittra_phr@nstru.ac.th IP Phone : 4208

มหาวิทยาลัยจัดพิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณ 20 กันยายนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดจัดพิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณประจำปี 2556 “ เทิด
นิทัศน์ ทศสมามจาร ” ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้ ผศ.สุรพล เรืองรอง ผศ.บุบผา เรืองรอง ผศ.เชรียา ใจแผ้ว ดร.จิต นวนแก้ว ผศ.รศักร พลรัฐธนาสิทธิ์ อาจารย์สาวิตรี ซามทอง และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ท่าน คือ นายอรุณ วุฒิमानพ นางอนงค์ วุฒิमानพ และนายวินัย จินดาวัฒน์

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

อีฮา..! ข้าวราดแกงเมืองคอนจาน 10 บาท เผย เป็นฝีมือ

นศ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมแม่คอยให้บริการลูกค้า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าท่ามกลางสังคมที่มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะข้าวราดแกงที่จำหน่ายกันโดยทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีราคาสูงถึงจานละ 25-35 บาท แต่กลับมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดร้านขายข้าวแกงบริเวณริมกำแพงวัดเสมาเมือง ถนนพระอิศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยขายเพียงจานละ 10 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ต้องการลดค่าครองชีพแท้ไปอุดหนุนอย่างเนืองแน่น

ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางเดินทางไปตรวจสอบ พบลูกค้าทุกเพศทุกวันจำนวนมากกำลังนั่งรับประทานข้างแกงอย่างเอร็ดอร่อย โดยนายภาณุเดช จงจิตร อายุ 22 ปี นักศึกษา กศ.บป. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ่อค้าเจ้าของร้าน พร้อมด้วยนางสาววริย์ จงจิตร มารดา เป็นผู้ช่วยทำอาหารและช่วยขายในร้าน โดยทั้งสองกำลังตักข้าวแกงใส่จานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นายภาณุเดช จงจิตร เปิดเผยว่า ตามปกติจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้เวลาวันจันทร์-วันศุกร์ มาเปิดร้านขายข้าวแกงโดยการเช่าพื้นที่ริมกำแพงวัด ปีละ 100 บาท สร้างเพิงเพื่อกันแดดกันฝนเป็นร้านขายข้าวแกงและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นร้านเล็ก ๆ เพื่อหารายได้เป็นค่าเล่าเรียนและจุนเจือครอบครัว โดยเห็นว่าในปัจจุบันค่าครองชีพสูงมาก ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ร้านขายข้าวราดแกงทั่ว ๆ ไปกับ 1 อย่างขายกันในราคาจานละ 20-30 บาท กับ 2 อย่างขายจานละ 25-35 บาท แต่ร้านของตนขายข้าวราดแกงกับอย่างเดียวจานละ 10 บาท กับ 2 อย่างจานละ 15 บาทเท่านั้น น้ำพริก ส่วนเครื่องดื่มอื่น ๆ อาทิ ชาเย็น โอเลี้ยง หรือน้ำอัดลมแก้วละ 5 บาท ซึ่งจะเปิดขายตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน” นายภาณุเดช กล่าว

นายณรงค์เดช กล่าวอีกว่า ร้านจะมีกับข้าวไว้บริการลูกค้าให้เลือกรับประทานประมาณ 10 อย่าง เปิดขายข้าวราดแกงมากกว่า 6 เดือนแล้ว ในช่วงอาทิตย์แรกที่คนทั่วไปยังไม่รู้จักขายได้แค่วันละ 100 บาทเศษเท่านั้นต้องประสบกับการขาดทุน แต่ไม่ท้อถอย จนกระทั่งเริ่มมีคนทีทราบว่ามีร้านข้าวราดแกงจานละ 10 บาทจึงมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวันนี้มีลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจนขายแทบไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียน จะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับประทานอาหารหรือซื้อใส่กล่องให้บุตรหลานไปรับประทานในโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติกันเป็นจำนวนมาก จึงขายข้าวแกงหมดเกลี้ยงทุกวันมีกำไรถึงวันละ 400-500 บาท ซึ่งก็พออยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

“สำหรับการตัดสินใจขายข้าวแกงจานละ 10 บาท เพราะรู้สึกสงสารประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในยุคนี้เศรษฐกิจซบเซาในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น จึงตัดสินใจเปิดร้านขายข้าวราดแกง 10 บาทขึ้น โดยเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยขอรับรองความสะอาดและความอร่อย โดยเด็ก ๆ และผู้หญิงทั่ว ๆ ไปรับประทานจานเดียว ส่วนผู้ชายจะรับประทาน 1-2 จานรับรองว่าอิ่มแน่นอน นอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษแถมให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โดยจัดทำบัตรสมาชิกหากรับประทานข้าวราดแกงครบ 30 บาท/วัน จะได้รับการประทับตราในบัตรเป็นหลักฐาน 1 ครั้ง เมื่อประทับตราครบ 10 ครั้ง จะสามารถรับประทานข้าวราดแกงฟรีในมูลค่า 20 บาท 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณด้วย” นายณรงค์เดช กล่าว.



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 12 ปีมะเส็ง

กลิ่นอายเดือนสิบย่างเข้ามา พร้อมงานเกษียณอายุราชการของมนุษย์เงินเดือน โดยเฉพาะที่หน้าเขามหาชัย มีผู้เกษียณทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรวม 10 ท่าน ชื่องานว่า “เทคนิคทัศน์ ทศาสมาจาร” ผศ.ประหยัด เกษม ผู้คิดชื่องาน ได้ขยายความตามศัพท์ว่า เกิด แปลว่า ยกย่อง, นิทัศน์ แปลว่า ตัวอย่าง, ทศาสมาจาร แปลว่า ผู้ประพฤติปฏิบัติดี รวมความว่า “ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติดีทั้ง 10 ท่านเป็นตัวอย่าง” มหาวิทยาลัยจะจัดงานในวันที่ 20 กันยายน นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนชมรมอาจารย์เก่าน้ำเขามหาชัย เตรียมจัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันที่ 30 กันยายน นี้ จำนวน 7 ท่าน คือ ดร.จิต นวนแก้ว ผศ.เชรียา ใจแผ้ว ผศ.บุบผา เรืองรอง ผศ.รัตกร พลรัฐธนาสิทธิ์ รศ.วิมล คำศรี อาจารย์สาวิตรี ชามทอง และผศ.สุรพล เรืองรอง เวลาจัดเลี้ยงเป็นไปตามวัฒนธรรมเดิมที่จัดมาคือ เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 8

ห่างหายไปจากนครเสียนาน บัดนี้กลับมาแล้วพร้อมคำ “ดร.” นำหน้าชื่อ ผศ.ฉัตรชัย แก้วดี ไปคร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนปริญญาเอก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ ม.อุบลราชธานี รวม 5 ปี บัดนี้สำเร็จสมมาดปรารถนา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลเมื่อ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ปร.ด. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว

กำลังจะสนใจเช่นกัน อาจารย์สุพจน์ แสงมณี ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่เดียวกัน และกำลังรอผลอยู่เช่นกัน คาดว่าไม่เกินธันวาคมนี้ ก็จะได้วุฒิ ดร.แบบเดียวกับรายแรก ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้า

อีกท่านหนึ่งซึ่งมีบทความไปนำเสนอในต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง อาจารย์ปิติ จันทรุไทย แห่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังได้รับอนุมัติผลการศึกษา ปร.ด.สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่นานนี้คงได้ฉลองทั้งปริญญาและบ้านใหม่ (ซึ่งย้ายไปจากหลังเดิมข้างหอ 10 ไปอยู่ข้างบ้าน อาจารย์ชिरาพร หนูฤทธิ์)

ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องของงานเกษียณอายุราชการอีกหนึ่งข่าว ผศ.รัตกร พลรัฐธนาสิทธิ์ จะจัดกิจกรรมอำลาสนาม ในวันที่ 25 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ที่โรงยิมเนเซียม จะมีการแข่งขันทั้งฟุตบอล และแข่งขันแชร์บอล งานนี้เจ้าภาพ ผศ.รัตกร ผากเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม โดยจะมีข้าวต้มเลี้ยงตลอดการแข่งขัน อย่าลืมไปร่วมงานอำลาสนามของ ผศ.รัตกร กันเยอะๆ นะคะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “สิ่งสำคัญมิได้อยู่ที่ว่าคุณใช้เวลาที่ชั่วโมง แต่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรเข้าไปในชั่วโมงเหล่านั้น” สวัสดิ์ดี